

Tin này đã gây ra phệ nệng hệt sệc mệnh mệ trong hang ngũ Việ t kiệ u...



* Theo tin cệ a Vietcatholic thì Linh mệc Trệ n Công Nghệ đã việ t thệ gệ Đệc Cha Phêrô Nguyệ n Văn Nhệ n Chệ Tệch HĐGMVN, và Đệc Hệng Y Gioan-Baotixita Phệ m Minh Mệ n Tệng Giám Mệc Sài Gòn, thệ yêu cệ u các ngài trệ lệi vệ tin Đệc Tệng Giám Mệc Giuse Ngô Quang Kiệt xin Tòa Thánh cho tệ chệc vì lý do sệc khệ e.

Đệc Cha Chệ tệch đã khôn khéo nhệ nhệng câu trệ lệi cho Đệc Hệng Y Gioan- Baotixita Phệ m Minh Mệ n và Đệc Hệng Y đã mau mệ n trệ lệi ngệ n gệ n rệng: Ngài đã đệc chính Đệc Tệng Giám Mệc Ngô Quang Kiệt cho biệ t là ngài đã làm đệ n vệ i Tòa Thánh xin đệc tệ chệc khệ i Tệng Giám Mệc Hà Nội vì lý do sệc khệ e. Tòa Thánh đã trệ lệi là đang cệ u xét và khuyệ n ngài nên chệ a bệnh cho trệ t đệ rệi hễ nói tệ i chuyệ n khác, và Đệc Hệng Y thêm là cũng nhệ tội theo đứng Giáo luệ t nay tội đã 75 tuệ i đã đệ đệ n xin nghệ hệ u nhệng Tòa Thánh vệ n chệ a giệ i quyệ t.

- Đệng trệc nhệng tin xác thệc này, có rệ t nhiệ u đệ luệ n khác nhau. Nhệng ngệ i nhệ hệ lệp trệc cệ a Đệc Tệng Giám Mệc Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt vệ vệ Tòa Khâm sệ và Thái Hà v.v...ệ ngoài nhệc thì là nhệng ngệ i Việ t kiệ u Công Giáo Việ t Nam đã tệng lên tiệng, và rệ t nhiệ u ngệ i nhệ trong nhệc cũng đã bày tệ qua các trang việ t nhệ Vietcatholic (<http://www.vietcatholic.org>), Dòng

Chúa Cệ u Thệ (<http://www.dcctvn.net>)

) ... Có vệ đã dùng mệ t hình nhệ hệi trệng trệ n mà nói rệng: “Các Giám Mệc Việ t Nam nhệ con chó cệ a Đệc Ki-tô nhệng không sệ a mà cậ, có ngệ i đã sệ a nhệng nay đã bệ bệ t miệng rệi”, có ý ám chệ Đệc Tệng Giám Mệc Giuse. Đệ u đó chệc hoàn toàn sai lệ m, vì nhệ u không phệ i là tệ t cệ thì đệ i đa sệ các Giám mệc nhiệ u lệ n lên tiệng chệ không phệ i cậ. Nhệ Đệc Hệng Y Gioan Baotixita Phệ m Minh Mệ n, Đệc cha Phêrô Nguyệ n Văn Tân, Đệc Cha Phao lô Nguyệ n Văn Hòa v.v... và tuyệ t đệ i đa sệ các Giám mệc miệ n Bệc đã lên tiệng và hiệ n đệ n nhệ hai nhệ i

nhân Tòa Khâm Sát và Thái Hà. Đức biết nhân chúng tôi nhân xét là Đức Cha F.X Nguyễn Văn Sang nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình đã lên tiếng không dìm 20 lần và đã hiên diện hai nơi trên trong lúc nước sôi lửa bỏng nhân, và mặt đây ngài đã lên tiếng mà không ai nghe kể các trang website nhân ngoài nhân.

- Mặt số nhân nhân ngái không áng há lập tráng cáa Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt. Tất nhiên, về phía chính quyền hoặc mặt vài nhân vát á đây đó thì coi đây nhân là mặt tháng ái vì đã trác xuát đác mặt nhân vát cháng đái theo đáng ái mặt nhân. Theo tin cáa mặt số ngái khác tin áng thì Đức Tổng Giám Mục Giuse số á nguyên vá trí cáa mình đá hoàn tất nhân ngày á chác các ká niám tráng đái cáa Giáo Hội Việt Nam nhân 350 năm thiát lập hai giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài, 50 năm thiát lập hàng Giáo Phẩm nhân ngài số ra đi, và theo tin đó thì mặt Giám mục lão thành á Miền Nam đã quá tuái háu số ra cai quản Tổng Giáo Phán Hà Nội. Ngái đáa tin này chác chán thá nào nhân đáa ra có thá đác cháp nhân.

Nhân đỉnh và đáng:

- Tin này đã gây ra phán áng hát số cá nhân mặt trong hàng ngũ Việt kiều và gây phán nhân cáa mặt số ngái xa nay ván áng há quan đám và đáng ái cáa Đức Tổng Giám Mục Giuse. Tuy cháa đác chác chán nhân áng có thá há đi đán quyát đánh khá nhân mặt đá kát án Giáo Hội Việt Nam và cá thá là HĐGM Việt Nam. Há đáa số kêu gái các á chác, các hái viên đã và đang vián trá vá tinh thán cũng nhân vát chát cho Giáo Hội Việt Nam ngáng ái (Sic).

- Còn á trong nhân áng áng áng cũng gây chia rá trong hàng ngũ Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam, nữ và giáo dân, nhân á là vái nhân áng đáng bác xa nay ván áng há và nhân á trí quan đám và đáng ái cáa Đức Tổng Giám Mục Giuse. Đôi khi há còn đi quá đá trong các cuác tranh cháp khác trong xã hái ngày nay. Cũng có thá theo mặt vài Giám mục nhân đánh là ái sao ái mặt á mặt vá lão thành đã quá tuái háu đán cai quản Tổng Giáo Phán Hà Nội. Giáo Hội Việt Nam có trên 40 Giám mục cháng áng ái không tìm đác vá nào thích háp hán cháng? Qua đó cũng gây mặt vài suy á và lo áng, nhân á là vá Giám mục này trác đây đã bá nhân nhân cá má nhân nay ái đác đáng vá Thủ Đô Hà Nội; không biết đây có phái là đáng ái cán xét ái cháng?

Giái pháp đáng:

Tuy tôi chỉ là một thành phần trong Giáo Hội Việt Nam song tôi cũng muốn đề nghị một số giải pháp sau đây để duy trì tốt cho các Giáo Hội ở nước ngoài.

a. Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt vốn là Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội; nhưng ngài sẽ đi vắng một thời gian để chữa bệnh trong nước ngoài nước, thời gian bao lâu tùy theo bệnh tật và hoàn cảnh. Nhưng vậy, sẽ làm thủng lòng các đôi bên: người đi vắng và người ở. Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt vốn là Tổng Giám Mục Hà Nội. Tuy có đi chữa bệnh nhưng chắc chắn ngài vẫn nguyên. Nhưng người ở tòa vì không thi hành đúng các chức vụ do đi chữa bệnh (có lẽ Tòa Thánh cũng muốn Đức Cha đi chữa bệnh như vậy). Trong khi người đi vắng chữa bệnh có thể một vài năm trong ban chức vụ để rồi ra tầm nếm quyên nước Đức Cha phải v.v... theo giáo luật. Cũng có thể Tòa Thánh chỉ định một vị giám quản tông tòa trong thời gian đó. Bên chức vụ đi cũng thấy thoải lòng vì Đức Tổng đi vắng khi thì đô không trực tiếp đi đâu nước giao tiếp, làm việc và hội họp. (Theo chúng tôi biết thì bấy lâu nay chính quyên cũng đã không làm việc và giao tiếp với ngài nữa mà chỉ làm việc với Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN nước Đức Cha phó tá Laurenxô Hà Nội.

b. Trong khi Đức Tổng đi chữa bệnh nước Tòa thánh để một vị giám quản theo Giáo luật để lãnh đạo Tổng Giáo Phận. Nên lấy các Giám Mục ngày nay đang cầm quyên Giáo phận miền Bắc như Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh - giáo phận Thanh Hoá, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương - giáo phận Hưng Hóa.... (bên chức vụ Tổng Giáo Phận Hà Nội). Nhưng vậy, sẽ tránh được những thắc mắc, hoang mang và việc đưa một vị Giám mục lão thành sắp về hưu như một số người thì nên biết để đề nghị. Đây cũng có thể là lý do trực tiếp của chính quyên Việt Nam chăng? Chắc hẳn sẽ quyên để nhấc Tòa Thánh.

* Trên đây là những ý kiến của một người dân yêu mến đất nước Việt Nam và là một người con của Giáo Hội bác bỏ chủ trương thành không ngoài mục đích xây dựng, xin các vị cao minh chỉ giáo và tha thứ cho những sai sót.